

# Hấp dẫn trận chung kết giải Billiards Carom 3 Bảng Quốc Tế Bình năm 2023 - Cup Number 1

17:17 17/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 16/07 vừa qua, trận chung kết của giải Billiards Carom 3 bảng quốc tế Bình Dương 2023 - Cup Number 1 đã chính thức diễn ra. Không khí vô cùng kịch tích với sự tranh tài của các cơ thủ xuất sắc mùa giải.**

Giải Billiards Carom 3 bảng quốc tế Bình Dương 2023 - Cup Number 1 diễn ra từ 10/7 - 16/7, thu hút hơn 200 cơ thủ khắp mọi miền đất nước tham gia. Sau vòng loại, 32 cơ thủ xuất sắc nhất đã được lựa chọn để tranh tài cùng 32 cơ thủ hạt giống và khách mời.

Chất lượng thi đấu năm nay được đánh giá cao khi quy tụ các cơ thủ nổi tiếng như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Nguyễn Trần Thanh Tự, Mã Xuân Cường, Trần Đức Minh cùng khách mời nước ngoài chất lượng như: Burak Havaş (Thổ Nhĩ Kỳ) từng vô địch Billiard Carom 3 bảng trẻ thế giới năm 2022 và một số vận động viên đến từ Campuchia, Nhật Bản.



*Chung kết Giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương 2023 – Cup Number 1 diễn ra vào ngày 16/07 vừa qua.*

Không khí thi đấu diễn ra vô cùng quyết liệt ngay từ những vòng đầu tiên với màn tranh tài hấp dẫn, thể hiện rõ kỹ thuật cùng bản lĩnh thi đấu của từng tay cơ. Sự quyết liệt và sức nóng thi đấu càng được thể hiện rõ ở vòng chung kết, xác lập thứ hạng chung cuộc diễn ra vào ngày 16/07 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Thành phố mới Bình Dương (WTC EXPO).

Xuyên suốt các vòng thi đấu, Bao Phương Vinh là một trong các tay cơ giữ vững phong độ thi đấu với kỹ thuật và khả năng cảm bi tốt. Sau khi các tay cơ hàng đầu lần lượt bị loại, Bao Phương Vinh đối đầu với tay cơ Nguyễn Hoàn Tất tại trận chung kết. Anh thể hiện sự vượt trội, gần như nắm hoàn toàn thế trận và giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 40-34.



*Cơ thủ Bao Phương Vinh thể hiện kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu trên từng đường cơ.*

Đây là lần thứ hai Bao Phương Vinh tham gia giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương và lần đầu tiên giữ cup vô địch ở lại Bình Dương sau vị trí hạng ba ở mùa giải năm ngoái. Tay cơ sinh năm 1995 này khiến người nhiều bất ngờ với những bước tiến "thần tốc" trong làng billiards Việt Nam với thứ hạng 21 thế giới chỉ sau thời gian ngắn thi đấu chuyên nghiệp.

Mùa giải năm 2023 khép lại với những dấu ấn nổi bật trong công tác tổ chức và thi đấu. Nhiều thành tích đã được ghi dấu cùng nhiều màn trình diễn đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Điều này cho thấy giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương đang ngày càng phát triển, không chỉ là hoạt động thúc đẩy phong trào bida carom 3 băng mà còn là sân chơi chuyên nghiệp góp phần khẳng định giá trị và bản lĩnh con người Việt Nam trên bản đồ thể thao thế giới.



*Tập đoàn Tân Hiệp Phát và Nhãn hàng Number 1 là đơn vị 6 năm liên tiếp đồng hành cùng giải Billiards Carom 3 bảng quốc tế Bình Dương.*

Đồng hành 6 năm liên tiếp cùng giải Billiards Carom 3 bảng quốc tế Bình Dương trong vai trò Nhà tài trợ chính, đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Nhãn hàng Nước tăng lực Number 1 và nước uống vận động Number 1 Active Chanh muối cho biết: *“Để duy trì, phát triển một sân chơi thể thao và đón nhận sự tin tưởng, tham gia thi đấu của đông đảo vận động viên trong và ngoài nước là một điều không hề dễ dàng. Billiards Carom 3 bảng Quốc tế Bình Dương đã làm được điều này và ngày càng khẳng định sự uy tín về một sân chơi thể thao chất lượng và có sức ảnh hưởng trong nước và khu vực. Chúng tôi rất vui mừng khi nhìn thấy sự thành công ấn tượng sau mỗi mùa giải.”*

Được biết, đây là đơn vị luôn tích cực đồng hành cùng tỉnh Bình Dương trong nhiều hoạt động phát triển thể thao trong những năm vừa qua như Việt dã Bình Dương, Đua xe đạp quốc tế Truyền hình Bình Dương... Đại diện đơn vị này cho biết: *“Chúng tôi không ngừng nỗ lực đồng hành cùng Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương trong khâu tổ chức. Thành tích thi đấu nổi bật cùng những gương mặt tiềm năng được xây dựng tiền đề phát triển thể thao một cách chuyên nghiệp chính là điều chúng tôi mong muốn nhìn thấy được sau mỗi mùa giải.”*

*Những phần thưởng xứng đáng giành cho các tay cơ có thành tích xuất sắc nhất.*

Chung cuộc, ngôi vô địch với phần thưởng trị giá 60 triệu đồng đã thuộc về cơ thủ Bao Phương Vinh, hạng nhì với phần thưởng 30 triệu thuộc về tay cơ Nguyễn Hoàn Tất. Đồng hạng ba là tay cơ Đào Văn Ly và Phạm Quốc Tuấn với phần thưởng 15 triệu đồng. Ở các giải thưởng phụ, Bao Phương Vinh nhận thêm giải dành cho cơ thủ chủ nhà xuất sắc nhất. Nguyễn Trần Thanh Tụ đoạt giải series cao nhất với lượt cơ ghi 18 điểm. Chủ nhà Bình Dương lấy thêm giải Best Game nhờ vào Nguyễn Đình Quốc./.

**Minh Đức**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/hap-dan-tran-chung-ket-giai-billiards-carom-3-bang-quoc-te-binh-nam-2023-%E2%80%93-cup-number-1>